

หนังสือชี้ชวนสำหรับ นักเรียนนานาชาติ



ส่งเสริมให้นักเรียน
เติบโตก้าวหน้า
ท่ามกลาง
วัฒนธรรม
Whānau ของเรา

จากอาจารย์ ใหญ่ของเรา



***Kia ora koutou (สวัสดีทุกคน) ขอบคุณที่ท่านพิจารณา
เลือก Mountainview High School***

ข้าพเจ้าหวังว่าหนังสือชิ้นนี้จะช่วยให้ท่านเข้าใจถึง
วัฒนธรรมที่ทันสมัยและสร้างสรรค์ของเรา ปรัชญาของเรา
คือการให้นักเรียนแต่ละคนได้รับการศึกษาที่จะเกื้อหนุนให้พวกเขาเจริญก้าวหน้าในทุกๆ ด้านของชีวิต

เจ้าหน้าที่ของ Mountainview High School ทำงานโดยไม่
เห็นแก่เหน็ดเหนื่อยเพื่อให้นักเรียนได้สัมผัสกับประสบการณ์
การเรียนรู้อันเป็นเอกลักษณ์ หลักสูตรต่างๆ ของเรามีความ
น่าสนใจอย่างยิ่งและสนองความต้องการของผู้เรียน
เราเข้าใจดีว่าโลกกำลังเปลี่ยนแปลง ดังนั้นเราจึงต้องปรับ
หลักสูตรการเรียนการสอนเพื่อให้แน่ใจว่านักเรียนจะพัฒนา
ทักษะที่จำเป็นเพื่อความสำเร็จในอนาคตของตน

อย่างไรก็ตาม ประสบการณ์การเรียนมัธยมศึกษาของ
นักเรียนมิได้มุ่งเน้นเฉพาะความสำเร็จด้านวิชาการเพียง
อย่างเดียว ที่ Mountainview เรารับรองว่าจะส่งเสริมสุขภาพ
และความเป็นอยู่ที่ดี (hauora) ของนักเรียนทุกคน เพื่อเด็กๆ
จะประสบความสำเร็จในชั้นมัธยมศึกษา

เราเชื่อว่าการดูแลความผาสุกของนักเรียนมีความสำคัญมาก
พอๆ กับความก้าวหน้าทางวิชาการของนักเรียน

นักเรียน (āi-konga) เติบโตก้าวหน้าท่ามกลางสภาพแวดล้อม
แบบครอบครัว (whānau) ของเรา แม้ว่าการแข่งขันที่เป็นมิตร
จะคงมีอยู่บ้างในหมู่ผู้เรียน แต่เราก็สามัคคีและเป็นหุ้นเป็นตา
ให้กันเมื่อถึงคราวจำเป็น การช่วยเหลือซึ่งกันและกันโดย
ปราศจากเงื่อนไขของนักเรียนเป็นหนึ่งในเหตุผลที่โรงเรียน
ของเรามีความพิเศษอย่างยิ่ง ระบบครอบครัวของเราทำให้
ผู้เรียนทุกคนรู้สึกได้ถึงความเป็นเจ้าของ และช่วยปลูกฝัง
แนวคิดเรื่องพื้นที่ขึ้น (tūrangawaewae) ของชาวเมารี

ข้าพเจ้ายินดีต้อนรับทุกท่านสู่โรงเรียนของเรา และตั้งตารอ
ท่านมาเยี่ยมเยือนเพื่อพบปะกับบรรดานักเรียนคนเก่งของเรา
ด้วยตัวท่านเอง

Kenny Diamond
อาจารย์ใหญ่





เกี่ยวกับเรา



Mountainview High School เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาที่น่าตื่นตาตื่นใจและพัฒนารวดเร็ว สอนชั้น Year 9 ถึง Year 13 โรงเรียนตั้งอยู่ในเมืองทิมารูทางตอนกลางของเกาะใต้ ประเทศนิวซีแลนด์

แม้ว่าเราจะมีประวัติย้อนหลังไปไกลกว่า 100 ปี ทว่าเราเพิ่งมาปักหลัก ณ ที่ตั้งปัจจุบันของโรงเรียนในช่วงกลางของทศวรรษ 1980 นี้เอง

การโยกย้ายในคราวนั้นนับเป็นโอกาสทองในการบูรณะโรงเรียนขึ้นใหม่อย่างสมบูรณ์ โดยใช้ประโยชน์สูงสุดจากบรรยากาศการเรียนรู้ที่ล้ำสมัย และนำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ เช่นการเรียนรู้ในรูปแบบดิจิทัล

เรายึดนักเรียนเป็นศูนย์กลางในทุกการตัดสินใจของเรา ซึ่งช่วยให้เราตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนด้วยแนวทางแห่งการมีส่วนร่วมและการริเริ่ม หลักสูตรการเรียนของเราออกแบบมาเพื่อให้นักเรียนมีโอกาสดีเลิศที่จะสัมฤทธิ์ผลด้านวิชาการ กีฬา วัฒนธรรมและส่วนบุคคล

เรามีคณะครูที่ทรงคุณภาพ พื้นที่การเรียนรู้ที่ดีเยี่ยม รวมถึงทัศนียภาพที่งดงามดูภาพวาดซึ่งเป็นที่ยอมรับของโรงเรียนหลายแห่งในประเทศ เราเชื่อว่า “สิ่งใดที่ใช้ได้ผล” ในการศึกษา แต่เราก็ยอมรับว่าโลกนี้กำลังเปลี่ยนไป และเราก็ต้องเปลี่ยนตาม บางครั้งไม่ได้เป็นเรื่องของการทำสิ่งต่างๆ ให้ดีขึ้น แต่บางครั้งท่านต้องปรับเปลี่ยนและทำสิ่งที่ดีกว่า

เราเข้าใจดีว่านักเรียนของเราและครอบครัวของพวกเขาให้คุณค่ากับความสำเร็จของโรงเรียนของเรา เรื่องราวของพวกเขาเป็นสิ่งล้ำค่าและสมควรให้คนอื่นได้รับรู้ หน้าทีรับผิดชอบของเราคือการสนับสนุนนักเรียนและครอบครัวของพวกเขาในขณะที่พวกเขาขจัดเขียนเรื่องราวของตนต่อไป เราบรรลุเป้าหมายนี้โดยการให้ประสบการณ์การเรียนรู้เชิงลึกในการเรียนการสอนร่วมกับกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ส่งเสริมให้พวกเขาทำงานร่วมกัน ในขณะที่เดียวกันก็คิดเชิงวิเคราะห้เกี่ยวกับประเด็นหลักๆ ที่คนรุ่นของเขาวงจะต้องเผชิญ

สำหรับนักเรียนของเรา การศึกษาของนักเรียนไม่จำกัดเฉพาะสิ่งที่เกิดขึ้นในห้องเรียน แผนกการงานอาชีพของเราทำงานอย่างใกล้ชิดกับธุรกิจท้องถิ่นและสถาบันอุดมศึกษาเพื่อจัดหาประสบการณ์ด้านต่างๆ ที่จะช่วยให้นักเรียนเลือกเส้นทางในอนาคตของเขา นอกจากนี้ เรายังเปิดโอกาสที่กว้างขวางด้านวัฒนธรรมและกีฬาระหว่างภาคเรียน กิจกรรมเหล่านี้จะมีตลอดสัปดาห์ (ก่อน ระหว่างและหลังเลิกเรียน) และช่วงสุดสัปดาห์ เพื่อให้แน่ใจว่านักเรียนจะสามารถหากิจกรรมที่เหมาะสมกับวิถีชีวิตของตนได้

เราภูมิใจในตัวนักเรียนของเรา ทั้งในอดีตและปัจจุบัน และตระหนักถึงความทุ่มเทของทุกคนที่เกี่ยวข้องกับ Mountainview High School ตั้งแต่โรงเรียนเปิดในเดือนมีนาคม 1984 นักเรียนปัจจุบันของเรายังคงพัฒนาอย่างต่อเนื่องบนพื้นฐานของวัฒนธรรมความสนใจใฝ่รู้ ความเมตตา นวัตกรรม และครอบครัว ซึ่งทำให้เรามีความหวังอย่างสูงสำหรับอนาคต เจ้าหน้าที่ของเราอย่างหน้าทีของเราอย่างคงรับรองว่านักเรียนของ Mountainview ในวันนี้จะเป็นผู้นำแห่งอนาคต



โฮมสเตย์

นักเรียนนานาชาติของเรามาจากทั่วโลกเพื่อหาประสบการณ์ชีวิตในต่างแดน การเรียนในต่างประเทศเป็นประสบการณ์ที่มีคุณค่าอย่างมาก มีข้อดีมากมาย และมีโอกาสในการพัฒนาตนเอง

ที่ Mountainview High School เราทำงานอย่างแข็งขันเพื่อให้แน่ใจว่านักเรียนจะได้อยู่ในโฮมสเตย์กับครอบครัวที่เอาใจใส่ ซึ่งจะช่วยให้นักเรียนคุ้นเคยกับวิถีชีวิตของนิวซีแลนด์

ได้โดยเร็ว รวมถึงเอาชนะความกลัวและความกังวลที่มี ครอบครัวเหล่านี้ได้รับการคัดสรรมาอย่างพิถีพิถันและจะได้รับการเฝ้าติดตามตลอดเวลาที่นักเรียนอาศัยอยู่ด้วย

ครอบครัวของ Mountainview High School จะเลือกจากคุณลักษณะด้านความเอาใจใส่ และการช่วยเหลือ การรับฟังอย่างตั้งใจถึงความต้องการและคำขอของนักเรียน การส่งเสริมความเข้าใจต่างวัฒนธรรม ความเห็นอกเห็นใจ และการเป็นพลเมืองของโลก เรารับรองว่าช่วงเวลาที่คุณพักอาศัยอยู่จะเต็มไปด้วยความทรงจำที่ตราตรึงตลอดชีวิต

ขอให้นับใจว่าเราให้ความสำคัญสูงสุดกับสวัสดิภาพของนักเรียน ครอบครัวโฮสต์ที่เราคัดสรรอย่างใส่ใจต้องผ่านกระบวนการคัดกรองที่รอบคอบเพื่อรับรองสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและไว้ใจได้ สมาชิกทุกคนในบ้านที่อายุมากกว่า 18 ปีจะได้รับการตรวจสอบประวัติกับตำรวจอย่างสม่ำเสมอ เราพยายามอย่างมากที่จะสร้างพื้นที่ที่ปลอดภัย โดยการตรวจสอบเป็นประจำจากผู้ประสานงานโฮมสเตย์ของเรา



“ครอบครัวโฮสต์ไม่ใช่แค่ปัจจัยสำคัญประการหนึ่ง – แต่เป็นทุกสิ่งทุกอย่างเลยทีเดียว”

เจ้าหน้าที่แลกเปลี่ยนนานาชาติ

ท่านจะได้รับการต้อนรับและช่วยเหลือตลอดระยะเวลาที่ท่านอยู่ที่มารูโดยทีมงานนานาชาติของเรา



Nicki Stephenson
ผู้อำนวยการ
แผนกนานาชาติ



Kenny Diamond
อาจารย์ใหญ่



Liana Irvine
ครูภาษาญี่ปุ่น & ESOL

หลักสูตรของเรา

มัธยมต้น - Year 9-10

ในระดับมัธยมต้น นักเรียนจะต้องเรียนวิชาหลักภาคบังคับ 5 วิชา ได้แก่ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และพลศึกษา ชั้นเรียนจะประกอบด้วยนักเรียนชั้น Year 9 หรือ Year 10 แยกกัน และสอนโดยครูที่เชี่ยวชาญเฉพาะวิชา

นอกจากนี้ นักเรียนจะเลือกเพิ่มอีก 3 วิชาจากหลักสูตรอื่นๆ ซึ่งรวมถึงทัศนศิลป์และศิลปะการแสดง เทคโนโลยีและภาษา ชั้นเรียนประกอบด้วยนักเรียนจากชั้น Year 9 และ Year 10

(คละกัน) โดยจัดกิจกรรม/โครงการตามความแตกต่างของนักเรียนและโดยวิธีการเสริมต่อการเรียนรู้

มัธยมปลาย - Year 11-13

ในระดับมัธยมปลาย นักเรียนต้องเลือก 6 วิชาซึ่งต้องเข้าเรียน 3 ครั้งต่อสัปดาห์ วิชาบังคับสำหรับ Year 11 คือ ภาษาอังกฤษหรือภาษาแมารี คณิตศาสตร์ และพลศึกษา สำหรับ Year 13 วิชาที่เรียนอาจเป็นวิชาที่มหาวิทยาลัยอนุมัติ และวิชาในระดับทุนการศึกษา

	Year 9 & 10	Year 11	Year 12	Year 13
ภาษาอังกฤษ	ภาษาอังกฤษ นิตยสารของโรงเรียน	ภาษาอังกฤษ ทักษะพื้นฐาน - การอ่านเขียน	ภาษาอังกฤษ สื่อศึกษา	ภาษาอังกฤษ สื่อศึกษา
ภาษา	ภาษาแมารี ภาษาญี่ปุ่น ภาษาสเปน (มีทั้งหลักสูตรเบื้องต้น และขั้นสูง)	ภาษาแมารี ภาษาญี่ปุ่น ภาษาสเปน	ภาษาแมารี ภาษาญี่ปุ่น ภาษาสเปน	ภาษาแมารี ภาษาญี่ปุ่น ภาษาสเปน
คณิตศาสตร์	คณิตศาสตร์	คณิตศาสตร์ ทักษะพื้นฐาน - การคำนวณ	คณิตศาสตร์	คณิตศาสตร์ แคลคูลัส
พลศึกษา	พลศึกษากับสุขศึกษา วิทยาศาสตร์การกีฬา / การเรียนรู้นอกห้องเรียน	พลศึกษา สุขศึกษา	พลศึกษา สุขศึกษา กีฬาศึกษา	พลศึกษา สุขศึกษา กีฬาศึกษา
วิทยาศาสตร์	วิทยาศาสตร์ เคมีในครัวเรือน การตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุ	วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม และความยั่งยืน วิทยาศาสตร์การเกษตร	วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม และความยั่งยืน วิทยาศาสตร์การเกษตร ชีววิทยา เคมีวิทยา ฟิสิกส์	วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม และความยั่งยืน วิทยาศาสตร์การเกษตร ชีววิทยา เคมีวิทยา ฟิสิกส์
สังคมศาสตร์	สังคมศึกษา โลกคดีศึกษา เศรษฐศาสตร์	ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ พหุวัฒนธรรม	ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ พหุวัฒนธรรม การท่องเที่ยว	ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ การท่องเที่ยว
เทคโนโลยี	เทคโนโลยีโลก- เทคโนโลยีไม้ อุตสาหกรรมยานยนต์ เทคโนโลยีอาหาร สิ่งทอ เทคโนโลยีดิจิทัล วิทยาการหุ่นยนต์	เทคโนโลยีดิจิทัล กราฟิกส์ วิศวกรรม การบริการต้อนรับ ไม้ การสร้างและงานเข้าไม้	เทคโนโลยีดิจิทัล กราฟิกส์ วิศวกรรม การบริการต้อนรับ ไม้ การสร้างและงานเข้าไม้	เทคโนโลยีดิจิทัล กราฟิกส์ วิศวกรรม การบริการต้อนรับ ไม้ การสร้างและงานเข้าไม้
ทัศนศิลป์และศิลปะการแสดง	ทัศนศิลป์ ละคร ดนตรี การผลิตดนตรี ศิลปะการแสดงแมารี	ทัศนศิลป์ ละคร ดนตรี การผลิตดนตรี ศิลปะการแสดงแมารี	ทัศนศิลป์ ละคร ดนตรี การผลิตดนตรี ศิลปะการแสดงแมารี	ทัศนศิลป์ ละคร ดนตรี การผลิตดนตรี ศิลปะการแสดงแมารี

โอกาส ด้านกีฬา

วิธีการเข้าถึงการศึกษาแบบองค์รวมของเราตั้งอยู่บนพื้นฐานของร่างกายที่แข็งแรงและสุขภาพจิตที่ดี เรามุ่งมั่นในการสนับสนุนและส่งเสริมให้นักเรียนเข้าร่วมในทีมกีฬาขณะที่เรียนที่นี่

เราภูมิใจที่สามารถเปิดโอกาสด้านกีฬาที่หลากหลายแก่นักเรียนของเราเท่าที่จะเป็นไปได้

เรามีกีฬาหลากหลายชนิดให้นักเรียนเลือกเล่น ซึ่งจะเป็นไปไม่ได้เลยถ้าไม่มีการสนับสนุนจากเจ้าหน้าที่ของเรา รวมถึงพ่อแม่อุปถัมภ์ และอาสาสมัครในชุมชน

เรามีกีฬาหลายระดับอายุให้เลือก ซึ่งหมายความว่า มีตัวเลือกให้ทุกคน ไม่ว่านักเรียนจะมีอายุเท่าไรหรือมีความสามารถเป็นอย่างไร



โอกาส ทางวัฒนธรรม

วัฒนธรรมและศิลปะการแสดงเป็นที่สนใจและเฟื่องฟูมากที่ Mountainview High School หลักสูตรด้านศิลปะและวัฒนธรรมของเราช่วยให้นักเรียนสร้างความมั่นใจและพัฒนาทักษะที่กว้างขวางโดยการเข้าร่วมในหลักสูตรการผลิตดนตรี, Mahi Toi (ดนตรี ละครและศิลปะ), ศิลปะการแสดงเมารี และภาษาเมารี ไม่ว่าท่านจะเรียนสาขาอะไร เราก็มีโอกาสที่เปิดกว้างให้นักเรียนได้เพลิดเพลินไปกับความหลากหลายของศิลปะการแสดงและศิลปวัฒนธรรมที่นิวซีแลนด์จะมอบให้



MVHS | เฝิงสื่อวัฒนธรรมนักเรียนนานาชาติ



นักเรียนสามารถเข้าร่วมในกิจกรรมต่อไปนี้:

การรำลึกถึงทหารผ่านศึก (Anzac)

สัปดาห์ศิลปะ

การแลกเปลี่ยนเชิงวัฒนธรรม**

สภาสิ่งแวดล้อม

วันนักเรียนนานาชาติ/เทศกาลวัฒนธรรม

วงดนตรีแจ๊ส

การผลิตละครชั้นมัธยมต้นและปลาย

การเต้น Kapa Haka

ห้องสมุด

คอนเสิร์ตช่วงเที่ยง

เทศกาลปีใหม่ของชาวเมารี

รายการ Mounties Got Talent

วิชานตรี

สัปดาห์แห่งความภาคภูมิใจ

การเชื่อมชุมชนศิลปะ: Te Ana Maori Rock Art

การแข่งขันการพูดเมารี (Te Manu Kōrero)

การผลิตละครเวทีระดับชาติ

อาคารและสิ่งอำนวยความสะดวก

อาคารและสิ่งอำนวยความสะดวกของ Mountainview High School เป็นที่อิจฉาในเกาะใต้ โรงเรียนตั้งอยู่ในอาณาบริเวณคล้ายสวนขนาด 11 เอเคอร์ เรามีทรัพยากรชั้นนำที่ทันสมัยเพื่อการเรียนรู้ในยุคหน้า:

- ห้องคอมพิวเตอร์หลายห้อง
- โรงยิมขนาดใหญ่ ห้องยกน้ำหนัก และห้องฝึกกอล์ฟ (Golf simulator)
- ทรัพยากรศิลปะการแสดงโดยเฉพาะ
- ห้องดนตรีและห้องบันทึกเสียง
- พื้นที่เทคโนโลยีทันสมัย
- ทรัพยากรและห้องสมุดแบบไดนามิก

สภาพแวดล้อมทางกายภาพของเรามีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการสร้างบรรยากาศสำหรับการเรียนรู้ โรงเรียนของเราสะอาด มีแสงไฟสว่าง และเป็นระเบียบ มีที่นั่งสะดวกสบายซึ่งรองรับกิจกรรมรายบุคคล และกิจกรรมร่วม พื้นที่กว้างขวางและทรัพยากรที่ครบครันของเราสามารถเข้าถึงได้ง่ายเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้



ระบบครอบครัว (Whānau)

เมื่อเข้าเรียนที่ Mountainview High School นักเรียนแต่ละคนจะได้รับการต้อนรับเข้าเป็นหนึ่งในครอบครัวของเรา (Moana, Hiwi, หรือ Whenua) ครอบครัวนี้จะเป็นศูนย์กลางของนักเรียนตลอดเวลาที่อยู่ ที่โรงเรียน ในนิวซีแลนด์ คำว่า Whānau หมายถึงครอบครัว

มีการชงช้อย่างจริงจังในครอบครัวทั้ง 3 กลุ่มภายในโรงเรียน และในแต่ละปี พวกเขาจะประชันกันในด้านต่างๆ เช่นกีฬา วิชาการ และกิจกรรมเชิงวัฒนธรรม เพื่อรางวัล Preen Shield นอกจากนี้ ระบบครอบครัวของเรายังสร้างรากฐานเพื่อแพลตฟอร์มของความเป็นอยู่ที่ดีและการศึกษาของเรา (Ako)

เครื่องแบบ

Mountainview High School มุ่งหวังให้นักเรียนทุกคนใส่เครื่องแบบนักเรียน ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างการรับรู้ถึงเอกลักษณ์ของตนเองและความเป็นเจ้าของในกลุ่มนักเรียนของเรา และส่งเสริมมิตรภาพ การที่นักเรียนทุกคนใส่เสื้อผ้าเหมือนกัน จะสร้างสภาพแวดล้อมที่จะสามารถวัดทุกคนจากอุปนิสัย ทักษะ และความสำเร็จมากกว่ารูปลักษณ์หรือเสื้อผ้าของพวกเขา





ค่านิยมของเรา - Te Awa (แม่น้ำ)

แม่น้ำประสานสาย (Braided rivers) พบเห็นได้ยาก และนิวซีแลนด์ก็มีแม่น้ำประเภทนี้จำนวนหนึ่ง แม่น้ำหลากสายไหลจากภูเขาสูงสู่ทะเล และค่านิยมของเราไหลจาก kura (โรงเรียน) ของเราไปสู่ชุมชน เกษียวน้ำแต่ละเกลียวหมายถึงถักค่านิยมที่แตกต่างกัน แยกกัน แต่ถักทอเข้าด้วยกันในขณะที่ไหลลงสู่ทะเล

Whanaungatanga

Whanaungatanga หมายถึงความสัมพันธ์ ความเป็นญาติมิตร ความรู้สึกที่เกี่ยวเนื่องในครอบครัว การสร้างความไว้วางใจและสายใยที่คงอยู่ยาวนาน อันเป็นความสัมพันธ์ผ่านประสบการณ์ร่วมและการทำงานร่วมกัน ซึ่งจะให้ความรู้สึกถึงความเป็นเจ้าของ ความสัมพันธ์นี้พัฒนาขึ้นมาจากสิทธิและการผูกพันของความเป็นญาติมิตร ซึ่งจะช่วยเหลือเสริมความแข็งแกร่งให้สมาชิกแต่ละรายของกลุ่มญาติมิตรด้วย นอกจากนี้ ยังขยายไปถึงผู้อื่นที่ผู้นั้นพัฒนาความสัมพันธ์แบบครอบครัว มิตรภาพ หรือความสัมพันธ์แบบพึ่งพากัน ผ่านการพัฒนาความสัมพันธ์ Whanaungatanga เด็ดๆ จะได้รับการอุปถัมภ์ค้ำชูในชุมชน เพื่อที่พวกเขาจะได้เป็นผู้ให้ที่ดีในสังคม อันเป็นรากฐานของ tuakana teina (ความสัมพันธ์แบบพี่น้อง) ซึ่งคือการเรียนรู้ร่วมหรือพึ่งพากัน

Ehara taku toa i te toa takitahi. Engari, he toa takitini.
ความสำเร็จไม่ได้เป็นผลงานของคนคนเดียว แต่เป็นผลงานของคนหลายคน

Manaakitanga

Manaakitanga หมายถึง ความเอื้อเฟื้อ เมตตา มีน้ำใจ และการสนับสนุน อันเป็นกระบวนการของการแสดงถึงความเคารพและการเอาใจใส่ผู้อื่น ความเอื้อเฟื้อเป็นค่านิยม ซึ่งถ้าทำได้อย่างมีประสิทธิภาพ จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพที่ยั่งยืน นอกจากนี้ ยังเป็นธรรมเนียมปฏิบัติตามธรรมชาติของการเอาใจใส่และความเห็นอกเห็นใจ และในการปฏิบัติต่อผู้อื่นเช่นที่ ท่านต้องการได้รับการปฏิบัติ

He aroha whakatō, he aroha puta mai.
หากท่านแสดงความเมตตา ท่านก็จะได้รับความเมตตาเช่นกัน

Kaitiakitanga

Kaitiakitanga หมายถึงการพิทักษ์และการปกป้องอันเป็นวิธีการจัดการสิ่งแวดล้อมตามมุมมองของชาวเมารี Kaitiaki หมายถึงผู้พิทักษ์ ซึ่งอาจเป็นบุคคลหรือกลุ่มคนที่ดูแลพื้นที่เช่น ทะเลสาบหรือป่า Kaitiakitanga คือการเอาใจใส่สิ่งแวดล้อม รวมถึงการดูแลซึ่งกันและกันผ่านการพิทักษ์ นอกจากนี้ยังหมายถึงการดูแลตัวเองและการเอาใจใส่ตัวเอง

Whatungarongaro te tangata toitū te whenua.
ในขณะที่ผู้คนล้มหายตายจาก พื้นแผ่นดินยังคงอยู่

Rangatiratanga

Rangatiratanga หมายความว่าความเป็นผู้นำกลุ่ม สิทธิในการใช้อำนาจ การปกครองตนเองและอำนาจของผู้นำ ความเป็นผู้นำของกลุ่มสังคม อำนาจอธิปไตย การตัดสินใจด้วยตัวเอง และการจัดการตนเอง Rangatiratanga คือการมีความมุ่งมั่น การเปิดใจ การไตร่ตรอง และการอุทิศตน ซึ่งสามารถสาธิตโดย tuakana (ผู้สูงวัยกว่า) ทำเป็นตัวอย่งให้แก่ teina (ผู้อ่อนวัยกว่า) ผ่านการแสดงพฤติกรรมที่คาดหวังของโรงเรียนเพื่อเป็นแบบอย่าง

Ko te amorangi ki mua, te hāpai ō ki muri.
ผู้นำยอมอยู่ข้างหน้า เราทุกคนต่างมีบทบาทสำคัญที่ต้องเล่น

Pūkengatanga

Pūkengatanga คือการมุ่งมั่นพยายามเพื่อค้นหาความเป็นเลิศในกิจกรรมที่เราทำ ซึ่งเป็นการให้คุณค่าแก่คนจากทุกภูมิหลัง ประสบการณ์ และทักษะที่ผ่านมา Pūkengatanga คือการเปิดใจเพื่อการเรียนรู้ การเตรียมพร้อมและอุทิศตนเพื่อบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์

Purahō maku, kei ngaure o mahi.
ให้ผู้อื่นยอมรับในจุดแข็งของท่าน



ทิมารู - นิวซีแลนด์

จากหาดทรายจนถึงฟุ่มไม้พันธุ์ท้องถิ่นและยอดเขา เขตทิมารูเป็นสถานที่สมบูรณ์แบบสำหรับการสำรวจ

ทิมารูเป็นเมืองท่าในภูมิภาคแคนเทอเบอรีตอนใต้ของ นิวซีแลนด์ โดยตั้งอยู่ 157 กม. (98 ไมล์) ทางตะวันตกเฉียง ใต้ของโครสต์เซิร์ช และประมาณ 196 กม. (122 ไมล์) ทาง ตะวันออกเฉียงเหนือของดุนะดินทางชายฝั่งแปซิฟิกตะวันออกของเกาะใต้ พื้นที่เขตเมืองของทิมารูมีประชากร 28,600 คน และเป็นเขตเมืองที่ใหญ่ที่สุดในซีกใต้แคนเทอเบอรี และใหญ่เป็นอันดับสองในภูมิภาคแคนเทอเบอรีโดยรวม รองจาก โครสต์เซิร์ช เมืองนี้เป็นศูนย์กลางของเขตทิมารู ซึ่งรวมถึง พื้นที่ชนบทโดยรอบและเมือง Geraldine, Pleasant Point และ Temuka ซึ่งรวมแล้วมีประชากรทั้งหมด 48,500 คน

ชายหาด Caroline Bay เป็นสถานที่พักผ่อนที่มีชื่อเสียงและ ตั้งอยู่ใกล้ศูนย์กลางของทิมารู ซึ่งอยู่ทางเหนือของบริเวณ อาคารท่าเรือ เลย์ Caroline Bay ไปจะเป็นย่านชานเมือง อุตสาหกรรมของ Washdyke ซึ่งอยู่ที่ทางแยกหลักตัดกับ เส้นทางหลวง State Highway 8 ซึ่งเป็นเส้นทางหลักเข้า

Mackenzie Country ซึ่งเป็นถนนที่ เชื่อมไปยัง Pleasant Point, Fairlie, Twizel, Lake Tekapo, Aoraki / Mount Cook และ Queenstown

ทิมารูสร้างขึ้นบนพื้นที่เนินเขาที่เกิดจาก สายลาวาของภูเขาไฟ Mt Horrible ที่ดับ แล้วซึ่งปะทุครั้งสุดท้ายเมื่อหลายพันปี ก่อน ผลลัพธ์ที่ได้ก็คือถนนหลัก ส่วนใหญ่มีลักษณะลุ่มๆ ดอนๆ ซึ่งตรงกันข้ามกับภูมิทัศน์ ที่ราบของที่ราบ แคนเทอเบอรีที่อยู่ทาง เหนือ หินภูเขาไฟนี้ถูก นำไปใช้เพื่อการก่อสร้าง อาคาร “หินสีฟ้า” ในเมือง



อ่าว Caroline Bay - ทิมารู

Mountainview High School จัดให้มี:

- เจ้าหน้าที่ที่กระตือรือร้นและมีคุณวุฒิสูง
- โอกาสความเป็นผู้นำ
- ทรัพยากรและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ดียเยี่ยม
- การเรียนภาษาอังกฤษเฉพาะทาง

ทำไมถึงต้องเลือก Mountainview High School:

- เรามีวิชาหลากหลายให้เลือกเรียน
- เรามีจุดแข็งโดยเฉพาะในด้านภาษา วัฒนธรรม เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ ดนตรี ละคร และศิลปะ
- เราสอนวิชาปูพื้นฐานเพื่อศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาทั่วโลก
- เรามีบริการดูแลสวัสดิภาพของนักเรียนและโฮมสเตย์คุณภาพสูง

ทำไมควรเลือกโรงเรียนสหศึกษา เพื่อบุตรหลานของท่าน:

- นักเรียนจะมีโอกาสปฏิสัมพันธ์และสร้างความสัมพันธ์กับผู้อื่น
- ช่วยเตรียมความพร้อมแก่นักเรียนสำหรับสังคมแห่งการอยู่ร่วมกันและความหลากหลาย
- งานวิจัยพบว่า การเรียนแบบสหศึกษาสามารถนำไปสู่ผลการเรียนที่ดีขึ้น
- การแข่งขันเชิงบวกระหว่างเพศสามารถผลักดันให้นักเรียนมุ่งพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ
- โรงเรียนมัธยมสหศึกษามีสภาพแวดล้อมทางสังคมที่เป็นธรรมชาติเพื่อเตรียมนักเรียนให้พร้อมก้าวสู่การเป็นผู้ใหญ่

ส่งเสริมให้นักเรียน
เติบโตก้าวหน้า
ท่ามกลางวัฒนธรรม
Whānau ของเรา



สร้างความสัมพันธ์ ที่ยั่งยืนระหว่าง นักเรียน บ้าน และโรงเรียน



Mountainview High School
97 Pages Road, Timaru 7940
South Canterbury
New Zealand
PO Box 907

โทร +64 3 684 7039
อีเมล international@mountainview.school.nz
mountainview.school.nz

